

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมปรีช็บบอลรูม ๓ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑

โรงแรมปรีช็พพาเลซ กรุงเทพมหานคร



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กล่าวนำ	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กล่าวทักทายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม โดยหากผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีวาระเดินทางมายังกรุงเทพมหานครจะถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในระยะถัดไป</p> <p>- ขอขอบคุณผู้บริหาร และข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ร่วมกันปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสามารถส่งต่อแนวทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการงานในพื้นที่ ทั้งนี้ปัจจุบันสังคมความคาดหวังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมีนายอำเภอเป็นขุนศึกของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>- ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประวัติผลงานที่โดดเด่น โดยจะได้สานงานต่อและขับเคลื่อนงานใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กล่าวทักทายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม</p> <p>- วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน และผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้มาพบปะกัน ขอให้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยน “องค์ข้อมูล” เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p>	ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ที่ใช้คำว่า “องค์ข้อมูล” คือ สารสำคัญและข้อมูลเฉพาะพื้นที่ สำหรับปัญหาอุปสรรค เน้นพื้นที่เป็นสำคัญ (Area Based) ให้ยึดถือหลักการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริม และสร้างพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ ประชาชนมีความรู้รักสามัคคี ทั้งนี้ อาจมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดดำรงตำแหน่งใหม่ นั้นให้เริ่มจากการเรียนรู้สภาพพื้นที่ของจังหวัด เช่น ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่สามารถแก้ไขได้ทันทีให้ดำเนินการ หรือที่ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้รายงานมายังส่วนกลางเพื่อสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป</p>	
<p>โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งงานในเชิงนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจ (Function) และงานในพื้นที่ (Area) ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้สอดคล้องฝ่ายบริหารผ่านกลไกคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลตามลำดับ รวมถึงแผนในระดับต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กรอบการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน เป็นต้น <p>กระทรวงมหาดไทยมีโครงสร้างการบริหารราชการ ในการกำกับ/ดูแลการปกครอง/บังคับบัญชา/ประเมินผลส่วนราชการในภูมิภาคและท้องที่การกำกับ/ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นการบริหารราชการแผ่นดินแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการพื้นที่แทนรัฐบาล (Area Manager) จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้ครบถ้วน เน้นการทำงานเชิงรุก เข้าถึงปัญหา รอบรู้รับผิดชอบภารกิจทั้งในเชิง Agenda Function และ Area Based เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และมวลชนในพื้นที่ โดยต้องมีการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (Achievement Monitoring System) อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมประเด็นที่สำคัญครบถ้วน</p> <p>โดยยกตัวอย่าง การแก้ไขปัญหาเสพติด การแก้ไขปัญหาหนี้เสีย การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งต้องดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.)	<p>การใช้งบประมาณผ่านแผนงาน/โครงการ</p> <p>๒. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) จัดตั้งขึ้นเป็นกลไกการบริหารประเทศของรัฐบาล เพื่อติดตามและเร่งรัดงานให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี PMDU เป็นหน่วยงานติดตามนำเสนอประเด็นต่อนายกรัฐมนตรี</p> <p>๓. โครงสร้าง ป.ย.ป. ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ - คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ๑๑ คณะ) โดยคณะกรรมการฯ ทั้ง ๑๑ คณะ ร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) - คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ (ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๒ คน) - คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง <p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กระทรวงมหาดไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น ควรกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อดำเนินการตามกรอบของการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด</p>	
แนวทางการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขับเคลื่อนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย ๔.๐ วาระการปฏิรูป และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๒. ขับเคลื่อนงานในฐานะผู้บัญชาการพื้นที่แทนรัฐบาล (Area Manager) เน้นการทำงานเชิงรุก เข้าถึงปัญหา</p>	ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. รอบรู้ รับผิดชอบภารกิจทั้งในเชิง Agenda Function และ Area</p> <p>๔. ใช้กลไกมหาดไทยขับเคลื่อนภารกิจ ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น มวลชนในพื้นที่</p> <p>๕. ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคมโดยกระทรวง ทบวง กรม ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานด้าน Function และ Area การคิดแผนงานโครงการต่างๆ นอกเหนือจากที่รัฐบาลกำหนดเพื่อให้งานดำเนินต่อไป ทั้งนี้ให้คำนึงถึงมิติของพื้นที่ที่สำคัญ</p> <p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทยต้องขับเคลื่อนดำเนินการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค โดยมีรองปลัดกระทรวงกำกับดูแล ทั้ง ๖ พื้นที่ ซึ่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สพจ.) และสำนักนโยบายและแผน (สนพ.) ต้องเพิ่มความเข้มข้นของการดำเนินงานให้มากขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ประสบผลสำเร็จ</p> <p>๒. เน้นย้ำผู้ว่าราชการทั้ง ๗๖ จังหวัด ให้ความสำคัญเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากยิ่งขึ้น ทั้งการบริหารจัดการ การควบคุมการกำกับติดตาม เนื่องจากหากมีการประเมินผลอาจไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเน้นย้ำนายอำเภอในการเชื่อมโยงการจัดทำแผนระดับอำเภอให้สอดคล้องทั้งระดับ Micro และ Macro เพื่อสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ และแปลงไปสู่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการทุกอย่าง ทั้งการสร้างพระเมรุมาศจำลอง การเตรียมสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ การปลูกต้นดาวเรือง การเตรียมการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมาร่วมงาน และจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งได้เตรียมงานในทุกส่วนแล้ว</p>	<p>สป. (กก.)/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๑ การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามกำหนด ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวก รองรับประชาชนในต่างจังหวัดที่มีความจงรักภักดี และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพื้นที่ ซึ่งได้กำกับการดำเนินการให้สมพระเกียรติ</p> <p>๑.๒ การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เน้นย้ำการส่งต่องานเนื่องจากเป็นห่วงการเข้ารับตำแหน่ง และโยกย้ายสับเปลี่ยนพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความรอบคอบ และให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน</p> <p>๑.๓ โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี ฯลฯ ให้ติดตามและดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย</p> <p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้องของการสะกดคำ โดยยกตัวอย่างการเขียนคำว่า “ดอกไม้จันทน์” เพราะบางครั้งเขียนผิดเป็น “ดอกไม้จันทร์” จึงควรระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น</p>	
	<p>๒. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ประสานกรุงเทพมหานคร โดยนำตัวอย่างโครงการจิตอาสา ฯ ของกรุงเทพมหานคร ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ควรกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการศึกษา อบรมคุณธรรม จริยธรรม การรู้หน้าที่ และการประพฤติตนเป็นคนดี</p>	สป. (สนผ.)
	<p>๓. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเข้าใจกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำคัญการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mind Set) โดยการกล่อมเกลาคคนให้เป็นคนดี ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน</p>	สป. (สนผ.)/พช.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>และชุมชน โดยใช้กลไกของครูฝึกระดับอำเภอและตำบลไปขยายผลต่อ</p> <p>๒. ขอบคุนกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ไปขยายผลได้เป็นอย่างดี ผ่านการฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ไปจนถึงการนำไปปฏิบัติลงไปสู่ชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง</p> <p>๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล</p>	
<p>การสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. เป็นที่ทราบดีว่าประเทศไทยมีความขัดแย้งเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ในส่วนของโครงการจิตอาสาเป็น ส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ เนื่องจากเป็นการที่คนมารวมกลุ่มกัน ร่วมมือกัน และสามารถพูดคุยและแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่าง ๆ ได้</p> <p>๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสัญญาประชาคมความเห็นร่วม ๆ</p> <p>๓. สร้างการรับรู้ การยอมรับ และยึดถือสัญญาประชาคมความเห็นร่วม ๆ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นายอำเภอ และชุดวิทยากรจังหวัด โดยจัดอบรมให้ชุดวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ครู ก.) ทุกอำเภอ เพื่อไปอบรมสร้างความรอบรู้แก่ชุดวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล (ครู ข.) ทุกตำบล จากนั้นให้ชุดวิทยากรไปดำเนินการสร้างการรับรู้ในแต่ละหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน และระดับบุคคล ให้ทั่วถึงต่อไป</p>	<p>สป. (สนผ.)/ ปค./พช/ ทุกจังหวัด</p>
<p>การป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ให้กำหนดเป็นวาระสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของนายอำเภอในฐานะ</p>	<p>สป. (ศอ.ปส.มท.)/ ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศอ.ปส.อ.)</p> <p>๒. บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ภายใต้กลไก “ประชารัฐ” โดยเน้นการลด Demand side และ Supply side</p> <p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>การแก้ไขปัญหา แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการทำประมง ผิดกฎหมาย</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. เน้นย้ำเรื่องการค้ามนุษย์และเรื่องยาเสพติด ให้ถือเป็นวาระสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดควรกำชับ การปฏิบัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมกรมการจังหวัด/เวที คณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)/การประชุมกับผู้ประกอบการ ดูแลสอดส่อง หากเกิดปัญหาในพื้นที่ ต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว มีหน่วยงานหลักที่ดำเนินการ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสนับสนุนตามขั้นตอนต่างๆ</p> <p>๓. การกำหนดเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว ให้ ๑๓ จังหวัดรายงาน สถานที่ที่กำหนดเป็นเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>ปก./ สป. (สนผ.)/ ๑๓ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย</p>
<p>การแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (จชต.)</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับงานด้านการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่</p> <p>๒. กำชับนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) ทั้ง ๓๗ อำเภอ และ อปท. ๑๑๑ แห่ง เสริมสร้างบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ รอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ศอ.บต. ตำรวจ ทหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่</p>	<p>สป. (สนผ.)/ ปก./พช./สธ./ ทต./จชต.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะต้องกำหนดระบบการติดตาม และสามารถแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ หากเรื่องใดมีความสำคัญผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ</p>	<p>สป. (สตร.)/ ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) เมื่อได้รับมอบพื้นที่ดำเนินการแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วในทุกขั้นตอน ทั้งในเรื่องการจัดหาพื้นที่การคัดเลือกบุคคลเข้าทำประโยชน์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยให้นำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการดำเนินการด้วย</p> <p>๒. ในกรณีการคัดเลือกคนเข้าทำประโยชน์ กรณีแปลงที่ไม่มีผู้ครอบครองให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน คทช.จังหวัด พิจารณาคัดเลือกราษฎรที่ถูกผลักดันและอพยพออกจากพื้นที่ป่าเป็นลำดับแรก และดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนตามกฎหมาย</p> <p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ อาจให้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ทต./ จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย</p>
<p>การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร (พืชผลทางการเกษตร)</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) Single Command ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนให้เกิดตลาด การค้าขายสินค้าเกษตรในพื้นที่</p> <p>๒. ให้กระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไป</p>	<p>ปค./พช./สธ./ ทุกจังหวัด</p>